

**๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตร  
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒**

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีนักศึกษาแรกเข้าลดลงอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปางมีมติให้หลักสูตรรับ นักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นควรดำเนินการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบมีเงื่อนไข คือ จนกว่านักศึกษาคนสุดท้าย จะสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง และงดรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และดำเนินการพัฒนาเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บัณฑิต รวมไปถึงการบูรณาการศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อ ภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบันในปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรมีนักศึกษาคงค้าง จำนวน ๒ คน ซึ่งคาดว่าจะ สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้นจึงขอปิดหลักสูตรและขอ อนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากจำนวน ๕ คน เหลือ ๑ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล จิโนสวัสดิ์ เพื่อให้อาจารย์ได้ไปพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือไปประจำในหลักสูตรอื่น ๆ ตามศักยภาพของอาจารย์ และจะปิดหลักสูตรทันทีเมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสำเร็จการศึกษา รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑

- มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบมีเงื่อนไข และปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์เมื่อ  
นักศึกษา คนสุดท้ายสำเร็จการศึกษา**
- ๒. เห็นชอบการอนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร  
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
จาก ๕ คน เหลือ ๑ คน ตามเสนอ**
- ๓. มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป**